

## ยากำจัดศัตรูพืช น้ำมันแร่ น้ำมันปาล์ม ของแสดงแห่งวงการอาหารยุโรป

สหภาพยุโรปขึ้นชื่อว่ามีมาตรฐานสินค้าอาหารอย่างมาก นอกจากจะต้องมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคแล้วยังต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ล่าสุดทีมงานของนิตยสารเพื่อผู้บริโภค Oeko Test ได้ทำการตรวจสอบสารปนเปื้อนในสินค้า muesli (Muesli) ที่มีส่วนผสมของผลไม้แห้งซึ่งวางจำหน่ายในตลาด จำนวน 50 รายการ แบ่งเป็นสินค้าปกติ 21 รายการ และสินค้าออร์แกนิกส์ 29 รายการ โดยทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และพบสินค้าปกติเพียง 2 รายการเท่านั้นที่ได้รับคะแนนผ่าน ส่วนอีก 19 รายการที่เหลืพบร่องรอยการปนเปื้อนของยากำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดเชื้อรา ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสินค้าหนึ่งรายการที่พบร่องรอยของสารปนเปื้อนมากถึง 31 ชนิด ซึ่งในนั้นมีสารต้องห้ามของสหภาพยุโรปด้วย อาทิ Carbendazim และ Famoxadon ทั้งนี้ ในสินค้าออร์แกนิกส์พบการปนเปื้อนน้อยกว่าซึ่งเป็นไปตามคาด นอกจากสารเคมีดังกล่าวข้างต้นแล้วน้ำมันแร่ หรือ Mineral oil (MOSH/MOAH) ยังถูกตรวจพบด้วยเช่นกัน ซึ่งบางส่วนมาจากสารแต่งกลิ่นและบางส่วนคาดว่าอาจปนเปื้อนมาจากขั้นตอนการผลิต เช่น บรรจุภัณฑ์ และสารหล่อลื่นเครื่องจักรในสายพานการผลิต เป็นต้น

Oeko Test ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับปริมาณน้ำตาลในอาหาร ซึ่งบ่อยครั้งพบว่าไม่มีการระบุปริมาณน้ำตาลบนฉลากหรือระบุว่าไม่มีการเติมน้ำตาลลงไป แต่ในความเป็นจริงสินค้าประเภทนี้มีน้ำตาลซึ่งมาจากผลไม้แห้งซึ่งเป็นส่วนผสมแฉงอยู่ด้วย จึงทำให้ผู้บริโภคได้รับน้ำตาลมากกว่าที่รับทราบจากฉลากสินค้า ซึ่งควรมีการแก้ไขจุดนี้ให้ดีขึ้น และนอกเหนือจากประเด็นต่างๆ เหล่านี้แล้วน้ำมันปาล์มยังเป็นจุดสนใจอีกจุดของผู้บริโภคและผู้ผลิต เนื่องจากมีภาพลักษณ์ในการทำลายป่าต้นน้ำ ทำให้ผู้บริโภคเริ่มปฏิเสธสินค้าที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์ม ส่วนผู้ผลิตมีการปรับตัวมาใช้ส่วนผสมชนิดอื่นแทนและสูงขึ้นเป็นจุดขายโดยการโฆษณาอย่างจริงจังว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์ม

### ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ

สินค้าที่จะสามารถนำเข้ามาจำหน่ายในสหภาพยุโรปได้นอกจากจะต้องผ่านกฎระเบียบที่เข้มงวดแล้ว การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคด้วย ผู้ประกอบการจึงต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และปรับตัวตามแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคให้เท่าทันหรือนำหน้า โดยเฉพาะกระแสรักสุขภาพและการดูแลสุขภาพ ซึ่งผู้ประกอบการในยุโรปส่วนใหญ่ทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายมักดำเนินบทบาทเป็นผู้นำเทรนด์มากกว่าการรอให้ผู้บริโภคเรียกร้องก่อน

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

หมายเหตุ ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

CALL CENTER 1169  
www.ditp.go.th  
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
563 ถนนพุนรี ต.บางกระสอ อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ กรุงเวียนนา  
Tel.: 0043 /1/7485020  
Fax: 0043/1/7485020-12

E: viennaoffice@tradewiththailand.com  
W: www.ditp.go.th/german  
Facebook: Thai Trade Center, Vienna